

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương về kinh tế tập thể, HTX hằng năm

I. SỰ CẦN THIẾT KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HTX ĐỐI VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỀ KINH TẾ TẬP THỂ, HTX

Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển để cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể chưa đạt được như mục tiêu, yêu cầu đặt ra, đổi mới nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều bất cập, hạn chế. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu do nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa đầy đủ, thiếu thống nhất. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, thiếu quyết liệt; việc đánh giá về hiệu quả và đóng góp của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân chưa đầy đủ dẫn đến hạ thấp vai trò, vị thế của thành phần kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, cần phải có sự phản ánh, đánh giá khách quan, minh bạch, công khai từ phía thành phần kinh tế tập thể, HTX và đối với cấp ủy chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể. Thông qua kết quả phản ánh, đánh giá của HTX, thành viên HTX cho biết sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn; giúp lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, đưa ra cơ chế, chính sách mới phù hợp hơn trong việc thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển; kịp thời, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển trên phạm vi cả nước.

Trước những đòi hỏi thực tế khách quan; thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên được Thủ tướng Chính phủ giao tại Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam số 1328/QĐ-TTg ngày 23/07/2021; để chủ động, kịp thời trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đã xin ý kiến Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam thông qua, ban hành Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN, ngày 24/02/2022 về tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài

lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và Quyết định số 62/QĐ-LMHTXVN, ngày 24/02/2022 ban hành Quy chế chấm điểm và Phiếu khảo sát, xây dựng hệ thống phần mềm khảo sát trên web và app... Tại Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN, Liên minh HTX Việt Nam đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam thực hiện khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm.

Năm 2022, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tiên được diễn ra trong 28 ngày, tham gia của 63 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, đã tổ chức khảo sát thành công 11.690 HTX thành viên trên cả nước; Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam kịp thời đưa ra 3 khuyến nghị trọng tâm và 15 khuyến nghị trước mắt cần phải giải quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với kinh tế tập thể, HTX; 3 yêu cầu đối với HTX và thành viên HTX. Kết quả khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021 được công bố nội bộ trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, chưa công bố báo chí, các khuyến nghị đối với cấp ủy, chính quyền, địa phương được báo cáo Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ và gửi đến Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

Tiếp nối thành công và bài học kinh nghiệm của cuộc khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021, Ủy ban kiểm tra đã xin ý kiến về kế hoạch khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022 của các ban, bộ ngành Trung ương. Được sự đồng ý của Ban Kinh tế Trung ương tại văn bản số 2961-CV/BKTTW ngày 19/01/2023, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Kế hoạch khảo sát số 10/KH-UBKT ngày 02/02/2023 về kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022. Học tập kinh nghiệm khảo sát chỉ số PCI của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng thời cập nhật các văn bản quy định, cơ chế, chính sách mới của Nhà nước về hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX; ngày 30/3/2023, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đã tham mưu cho Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành ký ban hành Quyết định số 234/QĐ-LMHTXVN về Quy chế đánh giá, xếp hạng và Phiếu khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm thay thế cho Quyết định số 62/QĐ-LMHTXVN ngày 24/02/2022, sát với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn về kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới.

II. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT

- Luật HTX số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 (Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ).

- Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam.

- Ý kiến chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tại văn bản của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 09/NQ-CP, ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 340/QĐ-CP, ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ...).

- Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022, Quyết định 234/QĐ-LMHTXVN ngày 30/03/2023 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Ý kiến chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương tại văn bản số 2961-CV/BKTTW, ngày 19/01/2023 về Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 và kết quả lấy ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương về kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của HTX năm 2021.

- Kết quả xin ý kiến của tập thể Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam về Phiếu khảo sát và Quy chế đánh giá, xếp hạng “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm.

III. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU CỦA CUỘC KHẢO SÁT

1. Mục đích, ý nghĩa

1- “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm là chỉ số đo lường mức độ hài lòng của HTX về sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo từng địa bàn tỉnh, thành phố hằng năm:

- Đối với HTX: Nhằm trao quyền được phản ánh cho các HTX về thực thi các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX của cấp ủy, chính quyền địa phương; mang lại lợi ích thiết thực cho HTX.

- Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương: Nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển khai chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX ở địa phương để kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế tập thể, HTX, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, tạo sân chơi thuận lợi, công bằng, cạnh tranh lành mạnh để HTX phát triển; thúc đẩy chính quyền địa phương trong việc cải cách hành chính, đưa nghị quyết, chính sách vào cuộc sống để HTX phát triển.

2- Thông qua “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm của từng tỉnh, thành phố để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có giải pháp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, kịp thời để thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX của các địa phương phát triển.

3- Cuộc khảo sát là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về kinh tế tập thể, HTX trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho HTX thành viên; thể hiện rõ vị trí, vai trò, vị thế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong hệ thống chính trị ở Việt Nam; qua đó, lan tỏa tinh thần

hợp tác, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về kinh tế tập thể, HTX trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

1- Việc triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương hằng năm trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm của cuộc khảo sát trước; bảo đảm khoa học, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX.

2- Kết quả khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm phải kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên phạm vi cả nước.

3- “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm được đánh giá thông qua quá trình khảo sát trên phiếu khảo sát bằng ứng dụng công nghệ thông tin thay cho khảo sát trên giấy truyền thống, mang tính hiệu quả cao, tiết kiệm tối đa thời gian khảo sát và kinh phí thực hiện; cụ thể hóa thiết thực việc áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành.

4- Khảo sát trên phần mềm phải bảo đảm mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung khảo sát, tiến độ thời gian, phạm vi, đối tượng, chất lượng; đánh giá, xếp loại thứ hạng theo đúng nội dung, yêu cầu của Phiếu khảo sát và Quy chế xếp loại, thứ hạng; công cụ khảo sát/điều tra sử dụng thiết bị (điện thoại thông minh /máy vi tính cá nhân...) trên môi trường mạng bảo đảm tiện ích, dễ dùng, dễ hiểu, dễ thực hiện, có cơ chế xác thực thông tin và bảo mật thông tin; việc tổng hợp dữ liệu và kết xuất “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm trên hệ thống phần mềm khảo sát phải bảo đảm tính minh bạch và bảo mật thông tin thu thập; phản ánh khách quan, khoa học, trung thực kết quả khảo sát.

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT

1. Phạm vi, đối tượng khảo sát

- Phạm vi khảo sát: Cả nước.

- Đối tượng khảo sát: Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của tập thể Ban lãnh đạo, Ban Kiểm soát/kiểm soát viên của HTX thành viên trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

2. Thời kỳ thu thập thông tin: Năm trước liền kề năm thực hiện khảo sát.

3. Thời điểm thực hiện: Quý I, II năm khảo sát.

V. THỜI ĐIỂM VÀ THẨM QUYỀN CÔNG BỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1. Thời điểm công bố kết quả khảo sát: Vào dịp kỷ niệm Ngày HTX Quốc tế hằng năm.

2. Thẩm quyền công bố kết quả khảo sát: Thường trực Liên minh HTX Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành ký ban hành công bố “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm.

VI. TÁC DỤNG, HIỆU QUẢ, SỰ LAN TỎA CỦA CUỘC KHẢO SÁT

Kết quả “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021 đã được công bố nội bộ trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; được báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh uỷ, thành uỷ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố; tùy vào điều kiện thực tế các năm tiếp theo, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam sẽ quyết định công bố nội bộ hoặc rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua kết quả khảo sát này, đã và đang lan tỏa tác dụng, hiệu quả cụ thể sau đây:

1- Cuộc khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm là việc mới, khó, có tính đột phá, ý nghĩa lâu dài; tác động lớn trong hệ thống chính trị ở nước ta về kinh tế tập thể, HTX trên phạm vi cả nước; góp phần nâng cao, lan toả vị thế, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong xã hội; thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho HTX thành viên đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam.

2- Kết quả khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm được báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ ngành Trung ương có liên quan biết để kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành, các cấp uỷ, chính quyền địa phương và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển.

3- Từ kết quả khảo sát, để đưa ra một số đánh giá, khuyến nghị đến cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp là cơ sở giúp các tỉnh uỷ, thành uỷ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có giải pháp kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trong tình hình mới.

4- Qua cuộc khảo sát, hệ thống Liên minh HTX có được hệ thống cơ sở dữ liệu về thành viên đầy đủ, chính xác; là tiền đề và tạo thói quen cho các HTX tham gia thiết thực vào việc áp dụng công nghệ thông tin; góp phần quan trọng vào hệ sinh thái chuyển đổi số của ngành, góp phần thành công của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

VII. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1- Việc thực hiện Nghị Quyết 61/NQ-LMHTXVN, ngày 24/02/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương là nhiệm vụ quan trọng, việc mới, khó, lâu dài nên phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, tập trung, thống nhất của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thường trực với quyết tâm chính trị cao, kiên trì, kiên quyết, thường xuyên hàng năm.

2- Nếu có ý chí, quyết tâm, đồng sức, đồng lòng cùng hành động của cả tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thì không

có việc gì là không làm được; dù đó là việc mới, việc lớn và khó khăn đến mấy cũng sẽ thành công.

3- Đối với các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao trong Điều lệ sẽ thu hút được tất cả các HTX quan tâm ủng hộ, triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả.

4- Đối với các Liên minh HTX tỉnh, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản sẽ được các HTX tham gia ủng hộ, triển khai thực hiện đạt kết quả.

5- Đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thì phong trào kinh tế tập thể, HTX nói chung và các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố nói riêng sẽ đạt **“Chỉ số hài lòng cao”**, đồng thời phong trào HTX trên địa bàn sẽ ngày càng phát triển.

6- Công nghệ số, chuyển đổi số, vừa là thách thức, vừa là thời cơ, cơ hội để hệ thống Liên minh HTX Việt Nam triển khai thực hiện tốt các công việc khó một cách nhanh nhất, tiết kiệm, thích ứng kịp thời với thời đại 4.0 để giúp các HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả.

VIII. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CUỘC KHẢO SÁT

1. Đối với Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam

1- Các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN, ngày 24/02/2022 và Quyết định số 234/QĐ-LMHTXVN, ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho các HTX thành viên trên phạm vi cả nước.

2- Tham mưu đề Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo khảo sát cấp Trung ương.

3- Ban hành văn bản gửi tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện để Liên minh HTX các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện khảo sát.

4- Chỉ đạo Bộ phận giúp việc Ủy ban Kiểm tra thực hiện các công việc chuẩn bị và thực hiện cuộc khảo sát: Phối hợp với HTX Công nghệ thông tin Huế, Trung tâm thông tin tuyên truyền Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát; tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX thành viên; kết xuất dữ liệu kết quả khảo sát, đánh giá, xếp loại thứ hạng “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm theo thứ tự từ cao đến thấp của 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

5- Tổng hợp Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quá trình khảo sát; kiểm tra, thẩm định kết quả khảo sát tại một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố và HTX thành viên của Ban Chỉ đạo khảo sát cấp Trung ương; Báo cáo kết quả khảo sát trình, xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam xem xét, quyết định công bố kết quả khảo sát.

6- Phối hợp với Ban Kế hoạch và Hỗ trợ và Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam xây dựng dự toán và triển khai thực hiện dự toán kinh phí khảo sát; Ban Tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam thống kê, tổng hợp, đánh giá, đề xuất danh sách tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt khảo sát trình Ban Chấp hành xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định.

2. Đối với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố

1- Khuyến khích Liên minh HTX tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo khảo sát cấp tỉnh với sự tham gia của các Sở, ngành có liên quan nhằm tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc khảo sát đến đoàn viên, hội viên, thành viên, quần chúng nhân dân, HTX thành viên, thành viên HTX; kiểm tra, giám sát quá trình khảo sát; kiểm tra, thẩm định kết quả khảo sát.

2- Bố trí đầy đủ, đúng thành phần tham gia buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát; thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ phụ trách địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ kịp thời các HTX thành viên tham gia khảo sát.

3- Cung cấp đầy đủ, kịp thời danh sách các HTX thành viên trong hệ thống Liên minh HTX của tỉnh/thành phố theo mẫu của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

3. Đối với HTX thành viên

1- Bố trí đầy đủ, đúng thành phần tham gia buổi tập huấn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh, thành phố tổ chức.

2- Tổ chức cuộc họp tập thể Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát/kiểm soát viên HTX để thảo luận lựa chọn phương án trả lời từng câu hỏi trong Phiếu khảo sát.

4. Đối với HTX Công nghệ thông tin Huế

1- Xây dựng APP điện tử để phục vụ khảo sát, bảo đảm tính bảo mật thông tin cao nhất; dễ sử dụng, phù hợp với trình độ, năng lực của lãnh đạo các HTX, nhất là các HTX ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc, miền núi...;

2- Cập nhật danh sách HTX thành viên đăng ký tham gia hệ thống khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm;

3- Tổng hợp dữ liệu và kết xuất kết quả “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” hằng năm theo đúng Quy chế đánh giá, xếp hạng.

Nơi nhận:

- Chủ tịch LMHTXVN (để b/c);
- Thường trực LMHTXVN;
- Ủy viên Ban Chấp hành LMHTXVN;
- Ủy viên UBKTr LMHTXVN;
- Ban Chỉ đạo khảo sát cấp TW;
- Liên minh HTX các tỉnh, tp;
- UBKT Liên minh HTX các tỉnh, tp.
- Lưu: VT, UBKTr.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghị